



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัด อบต.



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  
อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัด อบต.

# สารบัญ

	หน้า
<b>บันทึกหลักการและเหตุผล</b>	
<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
1.3 ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	1
<b>ส่วนที่ 2 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ</b>	
2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน	2
2.2 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)	6
2.3 บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)	
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตร	9
2.1 แผนงานการเกษตร	
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์	10
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณสุข	11
6.1 แผนงานสาธารณสุข	
 <b>ภาคผนวก</b>	
- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู	

**บันทึกหลักการและเหตุผล**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู**

เหตุผลและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู มีภารกิจสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในส่วนรวมให้ดีขึ้น และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินตามรูปแบบภายใต้หลักประชาธิปไตย และได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นั้น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ “การเพิ่มเติม” หมายความว่า การเพิ่มเติมแผนงานโครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฏไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 22/2 ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐ และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค้ำประกันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ ขย 0808.2/ว4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ ขย 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่องซักซ้อมแนวทางการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและองค์กรเป็นสำคัญ

# ส่วนที่ 1

## บทนำ

### 1. ลักษณะของแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

### 2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุด ตรงกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ภายใต้ การบริหารงานงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

### 3. ขั้นตอนการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2

ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐ และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหาร สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนพิจารณาตาม มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อย กว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

## ส่วนที่ 2

### การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

#### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	<b>หมวดหมู่ที่ 5</b> ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	<b>เป้าหมายที่ 9</b> สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	<b>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1</b> การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6</b> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ	1. เศรษฐกิจชุมชน	กองช่าง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	<b>หมวดหมู่ที่ 5</b> ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	<b>เป้าหมายที่ 9</b> สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	<b>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1</b> การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6</b> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ	2. อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b> ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	<b>หมวดหมู่ที่ 1</b> ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	<b>เป้าหมายที่ 2</b> ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมการเกษตร	<b>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1</b> การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การพัฒนาศักยภาพการและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ 2. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	3. การเกษตร	สำนักปลัด

<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 5</b> ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p><b>หมวดหมู่ที่ 11</b> ไทยสามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัย ธรรมชาติและการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ</p>	<p><b>เป้าหมายที่ 15</b> ปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการ ระบบนิเวศบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อกร กลายสภาพเป็นทะเลทรายหยุด การเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟู สภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพ</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3</b> การบริหารจัดการ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 7</b> การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน ร่วมและยั่งยืน</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ</p>	<p><b>3.ส่งเสริมและ สนับสนุนการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</b></p>	<p><b>4.สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน</b></p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 1</b> ด้านความมั่นคง</p>	<p><b>หมวดหมู่ที่ 8</b> ไทยมีพื้นที่และเมือง อัจฉริยะที่ปลอดภัย เต็มได้ได้อย่างยั่งยืน</p>	<p><b>เป้าหมายที่ 16</b> ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่ มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4</b> การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตให้ มั่นคง</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> พัฒนาด้านสังคม และทรัพยากร มนุษย์</p>	<p><b>4.การป้องกัน อุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทา สาธารณภัย</b></p>	<p><b>5.การรักษา ความสงบ ภายใน</b></p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์</p>	<p><b>หมวดหมู่ที่ 12</b> ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบเจตนาการพัฒนาแห่ง อนาคต</p>	<p><b>เป้าหมายที่ 4</b> สร้างหลักประกันว่าทุกคน มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง ครอบคลุมและเท่าเทียม และ สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4</b> การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> พัฒนาด้านสังคม และทรัพยากร มนุษย์</p>	<p><b>5.ยกระดับคุณภาพ การศึกษาให้ได้ มาตรฐาน มาตรฐาน</b></p>	<p><b>6.การศึกษา การศึกษากอง</b></p>	<p>กอง การศึกษา</p>
<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 3</b> ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์</p>	<p><b>หมวดหมู่ที่ 12</b> ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบเจตนาการพัฒนาแห่ง อนาคต</p>	<p><b>เป้าหมายที่ 4</b> สร้างหลักประกันว่าทุกคน มีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการ เรียนรู้ตลอดชีวิต</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4</b> การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของ ประชาชนให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน</p>	<p><b>ยุทธศาสตร์ที่ 4</b> การพัฒนาด้าน สังคมและ ทรัพยากรมนุษย์</p>	<p><b>6.ส่งเสริม สนับสนุนงาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น</b></p>	<p><b>7.การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ</b></p>	<p>กอง การศึกษา ๓</p>

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทาง สังคม	หมวดหมู่ที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่น ลดลง และมีความคุ้มครอง ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม	เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่าง เพศ และเสริมอำนาจให้แก่ สตรีและเด็กหญิง	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่ มีคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน สังคมและ ทรัพยากรมนุษย์	7.ส่งเสริมและ สนับสนุน เด็ก สตรี คนพิการ คนชรา ผู้ ด้อยโอกาสแลประ ชาชนในสังคมให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี	8.สังคม สงเคราะห์	กอง สวัสดิการ ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่ มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีมี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน การเมือง การ บริหาร	8.ส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากรให้มี ทัศนคติและ จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน สร้าง ความโปร่งใส ตรวจสอบได้	9.บริหาร งานทั่วไป	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความ ยุติธรรม และสร้างสถาบันที่ มีประสิทธิภาพรับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดีมี ประสิทธิภาพ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้าน การเมือง การ บริหาร	9.ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของ ประชาชนในการ ปกครองระบบ ประชาธิปไตยและ การพัฒนาท้องถิ่น	10.สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน	สำนักปลัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	หมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทาง การแพทย์และสุขภาพ มูลค่าสูง	เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าคนมี ชีวิตที่มีสุขภาพดีและ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับทุกคนในทุกวัย	ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิตให้มั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของ ประชาชนให้เข้มแข็งและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	10.การสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของ ประชาชน	11 สาธารณสุข	สำนักปลัด
6 ยุทธศาสตร์	13 หมวดหมู่	17 เป้าหมาย	4 ยุทธศาสตร์	8 ยุทธศาสตร์	6 ยุทธศาสตร์	10 กลยุทธ์	11 แผนงาน	1 สำนัก/ 4กอง



บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)  
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  
อำเภอบ้านแพน จังหวัดชัยภูมิ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นน้ำโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์...พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) แผนงานเกษตรและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>												
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นน้ำเกษตร												
2.1 กลยุทธ์...ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร.	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
(1) แผนงานการเกษตร	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	5	250,000
<b>รวม</b>												
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาต้นน้ำสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ												
3.1 กลยุทธ์...ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.												
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>												

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคมและทรัพยากรมนุษย์												
4.1 กลยุทธ์...การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย												
(1) แผนงานการรักษาความปลอดภัย	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000
4.2 กลยุทธ์...ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน												
(1) แผนงานการศึกษา												
4.3 กลยุทธ์...ส่งเสริม สนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
4.4 กลยุทธ์...ส่งเสริมและสนับสนุน เด็กสตรีคนพิการ คนชราผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในสังคมไร้พรมแดนคุณภาพชีวิตที่ดี.												
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	5	500,000
รวม												

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร												
5.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใหม่ทัศนคติ และจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้												
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป												
5.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองระบบประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถิ่น												
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
<b>รวม</b>												
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข												
6.1 กลยุทธ์ การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ												
พละนามัยของประชาชน	6	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000
1.1 แผนงานสาธารณสุข	6	120,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000
<b>รวม</b>	8	270,000	2	150,000	2	150,000	2	150,000	2	150,000	8	870,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>												

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

- ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุขยายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตร
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเกษตร

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

(1) แผนงาน การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	พื้นที่ตำบลหนองคู	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	ร้อยละหรือจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น	สร้างความเข้าใจ และทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่	สำนักปลัด ขอบทเล็ก

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุหมายเหตุ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสภาพที่ปราศจากความรุนแรง

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง

จ.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมและทรัพยากรมนุษย์

4.1 กลยุทธ์ การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	โครงการฝึกอบรมทวนชุมชนปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร บริการส่วนตำบลหนองคู	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ อบต. ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ จพง.ในการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จิตอาสาภัยพิบัติ ตำบลหนองคู	100,000 (บาท)	100,000 (บาท)	100,000 (บาท)	100,000 (บาท)	2570 (บาท)	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ จพง.ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน	งานป้องกัน สำนักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566

สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา

- ก.ยุทธศาสตร์ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุขยายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
- ค.Sustainable Development Goals:SDGs เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

6.1 กลยุทธ์ การสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

(1) แผนงาน สาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิด โรคไข้เลือดออก	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1	20,000 (บาท)	-	-	-	-	ร้อยละของจำนวนประชาชน ที่ได้รับการรู้ความเข้าใจถึง อันตรายของโรคไข้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลได้ รับความรู้ด้านสุขภาพและสาธา- ณสุขด้านต่าง ๆ	สำนักปลัด
2	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิด โรคไข้เลือดออก	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2	20,000 (บาท)	-	-	-	-	ร้อยละของจำนวนประชาชน ที่ได้รับการรู้ความเข้าใจถึง อันตรายของโรคไข้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลได้ รับความรู้ด้านสุขภาพและสาธา- ณสุขด้านต่าง ๆ	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
3	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิด โรคไข้เลือดออก	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 3	20,000 (บาท)	-	-	-	ร้อยละของจำนวนประชาชน ที่ได้รับการควบคุมไข้เลือดออก อันตรายของโรคไข้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลได้ รับความรู้ด้านสุขภาพและสาขา- รณสุขด้านต่างๆ	สำนักปลัด
4	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิด โรคไข้เลือดออก	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 4	20,000 (บาท)	-	-	-	ร้อยละของจำนวนประชาชน ที่ได้รับการควบคุมไข้เลือดออก อันตรายของโรคไข้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลได้ รับความรู้ด้านสุขภาพและสาขา- รณสุขด้านต่างๆ	สำนักปลัด
5	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิด โรคไข้เลือดออก	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5	20,000 (บาท)	-	-	-	ร้อยละของจำนวนประชาชน ที่ได้รับการควบคุมไข้เลือดออก อันตรายของโรคไข้เลือดออก	เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลได้ รับความรู้ด้านสุขภาพและสาขา- รณสุขด้านต่างๆ	สำนักปลัด
6	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนา ระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 8	20,000 (บาท)	-	-	-	ร้อยละของจำนวนประชาชน ที่ได้รับการควบคุมไข้เลือดออก และพัฒนากระบวนการสุขภาพ ในชุมชน	เพื่อให้ประชาชนพื้นที่ตำบลได้ รับความรู้ด้านสุขภาพและสาขา- รณสุขด้านต่างๆ	สำนักปลัด



# ภาคผนวก

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖

